



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานเลขาธิการ โทร. ๑๑๐๖

ที่ ปท ๐๐๐๑.๘ / ว ๑๓ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

เรียน รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

ผอ. สำนัก / ศูนย์ / กอง

หัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๔ ตำแหน่ง รวม ๕ อัตรา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น

สำนักงาน ป.ป.ท. โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. และ อ.ก.พ.สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพร้อมเค้าโครงเรื่องผลงานที่ส่งประเมินในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๕ ราย ตามสำเนาประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ และสำนักงาน ป.ป.ท. จะแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่รักษาการ ไม่นเกิน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศ สำหรับรายละเอียดสามารถดูได้ทาง www.pacc.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

(นายประยงค์ ปรียาจิตต์)

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียดตามประกาศ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียดตามประกาศ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมทั้งประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียดตามประกาศ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

สำนักงาน ป.ป.ท. โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ รายละเอียดตามประกาศ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียดตามประกาศ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียดตามประกาศ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๕ ราย พร้อมเค้าโครงเรื่องชื่อผลงานที่ส่งประเมิน รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเค้าโครงเรื่องของผลงาน สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) ได้ทาง www.pacc.go.th หรือขอดูรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. และเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศ และหากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓ /ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ ต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริตผู้ทักท้วงจะถูกดำเนินการตามที่เห็นสมควร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประยงค์ ปรียาจิตต์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
(แนบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่เข้ารับการประเมิน	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอ
๑	นางณภัทร ชุนรักพรหม	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขาธิการ (ตำแหน่งเลขที่ ๓๐)	ส่วนที่ ๑ ชื่อผลงาน ๑. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการควบคุมการเบิกจ่าย งบประมาณของหน่วยงาน ๒. การเปิดหน่วยเบิกจ่ายสำหรับ สำนักงานในส่วนภูมิภาค ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารงานคลัง "กรณี การเบิก จ่ายเงิน"
๒	นางสาวภัทรา เสริมทรัพย์	นักวิชาการยุติธรรม ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเครือข่ายประชาชน ต่อต้านการทุจริต สำนักคุ้มครองและป้องกัน (ตำแหน่งเลขที่ ๕๗)	ส่วนที่ ๑ ชื่อผลงาน ๑. โครงการรวมพลังสร้างเครือข่าย ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ ตำบล เมืองสกล คนไม่โกง ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานภาคประชา สังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้าน การทุจริต ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๓	นางสาววิญญา ชวศุภกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (ตำแหน่งเลขที่ ๗๗)	ส่วนที่ ๑ ชื่อผลงาน ๑. การจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๒ ๒. การจัดทำยุทธศาสตร์ฝืนักพลัง ประชารัฐ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอ การจัดทำยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ศักยภาพและความเข้มแข็งของศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
(แนบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่เข้ารับการประเมิน	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอ
๔	นายอริยวัฒน์ เทียงธรรมโม	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ สำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๖ (ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๓)	<p>ส่วนที่ ๑ ชื่อผลงาน</p> <p>๑. การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการส่งสำนวนคืนพนักงานสอบสวน ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๐วรรคสาม</p> <p>๒. การไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนกล่าวหา ██████████</p> <p>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอ</p> <p>การบังคับใช้มาตรา ๕๘/๒ และ ๕๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙</p>
๕	นางสาวณพัสตร์ ศรีสมเกียรติ	นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคดีต่างประเทศ กองการต่างประเทศ (ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๒)	<p>ส่วนที่ ๑ ชื่อผลงาน</p> <p>๑. ช่องทางการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อตนเองโดยมิชอบด้วยกฎหมายจากชาวต่างชาติ</p> <p>๒. การไต่สวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งฯ ลับ ที่ ๖๘๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ ๘๗๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ : กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกระทำการตรวจรับโดยมิชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอ</p> <p>คู่มือการสอบสวนคดีทุจริตในภาครัฐ (ฉบับภาษาอังกฤษ) : กรณีศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริตสำหรับชาวต่างชาติ (A Guideline for Investigation of Corruption Cases in Public Sector (English Version) : An Increasing Efficiency Means for Expats)</p>